

FIRST LANGUAGE THAI

0518/02

Paper 2 Reading and Directed Writing

May/June 2015

2 hours 15 minutes

Additional Materials: Answer Booklet/Paper

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.

Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.

Write in dark blue or black pen.

Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.

DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

Answer **all** questions.

Dictionaries are **not** permitted.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.

The number of marks is given in brackets [] at the end of each question or part question.

คำสั่ง สำหรับผู้เข้าสอบ

เขียนชื่อและเลขประจำตัวสำหรับผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งหมายเลขประจำหน่วยสอบ

ลงในช่องว่างที่ให้ไว้ในสมุดเขียนคำตอบหรือกระดาษคำตอบทุกแผ่น

เขียนคำตอบทั้งสองหน้าของกระดาษที่ใช้ทุกแผ่น เขียนด้วยหมึกสีน้ำเงิน หรือหมึกดำ

ห้ามใช้ที่เย็บกระดาษ ที่หนีบกระดาษ กาว หรือ น้ำยาลบคำผิด

ห้ามเขียนบนบาร์โค้ด

ต้องทำทุกข้อ ไม่มีให้เลือก

ห้ามใช้พจนานุกรม

หากนักเรียนใช้กระดาษตอบมากกว่าหนึ่งแผ่น ต้องผูกกระดาษทุกแผ่นเข้าด้วยกัน

คะแนนสำหรับข้อสอบแต่ละข้ออยู่ในวงเล็บ ทำยข้อสอบนั้น ๆ

This document consists of 6 printed pages and 2 blank pages.

ข้อสอบตอนที่ 1

บทความที่ 1

“ปู่เย็น เฒ่าตระนง ต้นแบบชีวิตพอเพียง”

หลังรายการโทรทัศน์ “คนค้นคน” นำเสนอเรื่องราวของ “ปู่เย็น” เฒ่าตระนง ชื่อของผู้เฒ่าแห่งลุ่มน้ำเพชรได้กลายเป็นที่รู้จักทันทีด้วยวิถีปฏิบัติที่เรียบง่าย พอเพียง และตระนง จากชายชราที่รอวันสังขารร่วงโรย ปู่กลายเป็นที่สนใจของคนมากมาย จะเป็นด้วยกระแส หรือความเมตตาที่สุดจะหยิ่ง มีคนมากมายจากทั่วสารทิศ มาเยี่ยมชนิดที่หัวกระไดสะพานลำไยที่ปู่อยู่ไม่เคยแห้ง ปู่เย็นกลายเป็นขวัญใจมหาชนคนใหม่

ปู่เย็นเป็นชาวเพชรบุรี มีชื่อจริงคือ “นายเย็น แก้วมะณี” อดีตมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว ปัจจุบันปู่เย็นมีอายุ 106 ปี อาศัยอยู่ในเรือลำน้อยใต้สะพานลำไยแห่งลุ่มน้ำเพชร ปู่เป็นชาวมุสลิม แต่มีภรรยาเป็นไทยพุทธ ชื่อ “ย่าเอิบ” ที่อยู่ด้วยกันโดยไม่มีใครเปลี่ยนศาสนา แต่ทั้งคู่ใช้ชีวิตเคียงคู่กันไปตลอดชีวิต ปู่เย็นไม่มีลูกเพราะปู่เป็นหมัน จะมีก็แต่ลูกสาวบุญธรรม 2 คนเท่านั้น ซึ่งเมื่อเติบโตก็แยกย้ายไปมีครอบครัวของตน ชีวิตบั้นปลายของชายชราอย่างปู่คงจะมีความสุขในบ้านเช่าหลังเล็ก ๆ ทว่าเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536 ย่าเอิบก็มาด่วนหนีโลกไปเสียก่อน ตอนอายุ 94 ปี ปู่ร้องไห้ต่อการจากไปของย่ากว่า 3 เดือน

เมื่อไม่มีย่าปู่ก็ไม่มีอะไรจะเสียเงินค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้านอีกทำไมเดือนละแปดร้อยบาท ปู่จึงขนทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ไม่กี่ชิ้นในชีวิตมาอยู่บ้านหลังใหม่ ไม่มีเสา ไม่มีหลังคา บ้านของปู่เป็นเพียงเรือลำเล็ก ๆ ลอยอยู่ในลำน้ำเพชร จากวันนั้นถึงวันนี้ ปู่ใช้ชีวิตอยู่บนเรือนับ 10 ปี เลี้ยงชีวิตด้วยการดักควนหาปลา เหลือกินก็ขายถูก ๆ ไม่ต้องมีตาชั่ง 20-30 บาท ปู่ก็ขายแลกเงินประทังชีพ แต่ถ้าใครเอาเงินให้ฟรี ๆ ปู่จะโกรธไม่รับเงิน “กินฟรีได้ แต่ไม่เอากิน เกรงใจ ไม่เอา อาย ของชื่อของชาย ไหนต้องตักไหนต้องล้าง” ปู่เย็นว่าไว้อย่างนั้น

วันที่ 23 มีนาคม 2548 ปู่เย็นได้เข้ารับเรือพระราชทานต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรือพระราชทานเป็นเรือมีประทุนหลังคากันแดดกันฝน ด้านครึ่งเรือตอนท้ายจะมีผ้ามุ้งสำหรับกันยูง เรือมีน้ำหนักเบาสามารถลอยตัวอยู่ในน้ำตื้นได้ สร้างความตื่นตื้นใจแก่ปู่คุณานับ

นอกจากนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีได้คัดเลือกให้ปู่เป็นผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี 48 รวมถึงได้มอบบทบาทใหม่อย่างเป็นทางการให้ปู่เย็นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2549 นั่นก็คือ การเป็น “ฟรีเซ็นเตอร์ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี” ที่หากใครผ่านไปเพชรบุรีก็จะเห็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีทั้งรูปสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังของจังหวัดอย่าง “เขาวัง” ที่เยื้องมาทางมุมซ้ายมีรูปผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังปีนต้นตาล และที่มุมซ้ายสุดมีรูปปู่เย็นหัวเราะอ้าปากหวิว ก็ไม่ต้องแปลกใจไป เพราะนั่นคือบทบาทใหม่ของปู่เย็นที่ทางจังหวัดเพชรบุรีมอบให้ เมื่อทางจังหวัดมีกิจกรรมอะไรก็จะเชิญปู่เย็นมาเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์หรือออกงานกับทางจังหวัด หรือเมื่อใครมาเที่ยวแล้วต้องการไปเยี่ยมปู่ที่เรือก็สามารถทำได้

หลังโด่งดังจากรายการคนค้นคน ปู่เย็นก็มีคนทวงไ้มากมายจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกขานตัวเองว่า “แก๊งค์คนรักปู่เย็น” ที่มีทั้งใกล้และไกล ซึ่งถ้ามีโอกาสผ่านไปทางเมืองเพชรบุคคลเหล่านี้ก็จะแวะเวียนเยี่ยมเยียนปู่ของพวกเขายู่เป็นประจำ “เกรงใจ มาทำไม ไกล ๆ” ปู่เย็นมักจะบอกอย่างนี้เป็นประจำกับคนเดินทางไปเยี่ยมเยียน

ช่วงที่ออกรายการ “คนค้นคน” ใหม่ ๆ ปู่เคยลองใช้เงินซื้อรถกระบะ ชื่อจักรยานไฟฟ้า แต่สุดท้ายก็กลับมาอยู่ในเรือเหมือนเดิม ตอนนั้นปู่ดีใจที่ได้เป็นฟรีเซ็นเตอร์ช่วยเมืองเพชรที่ปู่เกิด ปู่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีแล้ว แต่หากใครไปถามปู่เย็นว่า ทางจังหวัดเพชรบุรีได้ให้เงินเดือนปู่เย็นหรือเปล่า ก็จะได้รับคำตอบว่า “ไม่เอางะ เกรงใจมัน”

ปู่เย็นไม่ชอบให้ใครสงสารปู่ แต่ปู่ชอบสงสารคนอื่น แต่ขณะนี้ปู่ก็ปฏิเสธน้ำใจที่ไหลมาพร้อมชื่อเสียงไม่ได้ ซึ่ง ณ วันนี้ “ไม่ว่าปู่จะขยับไปไหนไม่ต้องเกรงว่าปู่จะโดดเดี่ยว ปู่จะไม่มีใคร เพราะว่ามันมีมามาก การที่ปู่เย็นเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เพราะปู่เย็นเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจชีวิต และใช้ชีวิตอย่างนิ่ง รอดอย่างสงบ คงจะเหมือนดังปรัชญาชีวิตง่าย ๆ ของปู่เย็นที่ว่า “ชีวิตคนเหมือนสะพาน มีขึ้น มีลง มีสูง มีต่ำ พอสุดท้าย ก็ตาย”

ดัดแปลงมาจาก “ปู่เย็น เฒ่าตระนง ต้นแบบชีวิตพอเพียง”
<http://blog.eduzones.com>

ข้อคิดจากชีวิตปู่เย็น



บทสัมภาษณ์ของวัยรุ่นบางส่วนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อ “ปู่เย็น” จากการเดินสู่มไปในกลุ่มวัยรุ่น แทบร้อยละร้อยรู้จักปู่เย็น และแทบทุกคนต่างอยากจะทำอะไรสักอย่างจากปู่เย็น ประโยคเด็ดที่ได้จากชีวิตปู่เย็น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะสะท้อนให้เห็นว่าวัยรุ่นยุคนี้ยังมีอีกเยอะที่ไม่ได้ปล่อยชีวิตให้ไร้สาระไปวัน ๆ พวกเขาพร้อมที่จะเสพในสิ่งดี ๆ ให้กับชีวิต ที่สำคัญมันยังสะท้อนอีกว่าวัยรุ่นพร้อมที่จะนำคำสอนดี ๆ จากผู้ใหญ่ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพียงแต่ว่าผู้ใหญ่จะสอนแบบไหน สอนด้วยปากหรือสอนด้วยการกระทำ ชีวิตของปู่เย็นคงเป็นคำตอบได้ดีสำหรับผู้ใหญ่คนอื่นเช่นกัน

“ดูปู่เย็นตั้งแต่ตอนแรก ได้หลายอย่างมาก ไม่น่าเชื่อว่าคุณนี่ยังมีคนแบบปู่เย็นอยู่ ที่จำได้คือชอบคำพูดที่แกบอกว่า หอยมันไม่มีมือ มีเท้า มันยังหากินของมันได้ มันยังไม่อดตาย แล้วคนเรามีมือมีเท้า จะอดตายได้อย่างไร สูดยอเลย ชีวิตของปู่เย็นสอนเราได้มากกว่าการอ่านหนังสือเสียอีก เพื่อน ๆ ในกลุ่มต่างก็นับถือปู่เย็นมาก ๆ”

วัยรุ่นอีกคนหนึ่งก็ซุ่มซัดข้อคิดดี ๆ จากชีวิตปู่เย็น กล่าวว่านับถือปู่เย็นมาก เป็นสุดยอดของคน เท่าที่รู้สึกว่่าปู่เย็นเป็นคนทีเกรงใจผู้อื่นมาก ๆ อีกทั้งแต่ละประโยคที่ปู่เย็นพูดออกมาสะท้อนให้เห็นเลยว่าชายชราคนนี้ไม่ธรรมดา ปู่เย็นมีชีวิตทีสมถะมาก น่าชื่นชม

“ชีวิตของเราก็เหมือนการขึ้นสะพาน ช่วงกลาง ๆ ของสะพานนั้นจะแข็งแรง แต่พอปลาย ๆ ก็เริ่มอ่อนลง แล้วสุดท้ายทุกคนก็ลงสะพาน ปู่เย็นเปรียบเทียบกับความตาย

ผมชอบมาก สูดยอ คำพูดคมมาก ๆ นานับถืออะ จะหาคนดีแบบปู่ได้ทีไหนอีก อยากให้โลกเรามีคนแบบปู่เยอะ ๆ โลกคงจะมีแต่คนดี”

วัยรุ่นอีกคนได้ให้สัมภาษณ์ว่า ชอบรอยยิ้มปู่เย็นมาก ๆ เพราะมันเป็นรอยยิ้มที่สดใส ปู่เป็นยอดคนจริง ๆ มีคนมาขอต้นไม้ปู่ก็ให้หมดเลย เหลือไว้แค่ต้นเดียว ประทับใจที่ปู่ว่า ปู่ไม่เคยกลัวอะไรเลยในชีวิตนี้ ความตายก็ไม่กลัว

“ชีวิตนี้ปู่เย็นไม่เคยเอาเปรียบใครเลย ถึงแม้ว่าปู่จะเหนื่อยแต่ปู่ก็ยิ้มได้ตลอดเวลา ปู่เย็นอยู่บนเรือ แล้วก็มีวิถีชีวิตแบบคนไทยแท้ ๆ คำพูดที่ปู่พูดแต่ละคำนำมาใช้ในชีวิตรประจำวันได้หมด คำพูดที่ติดปากว่า “เงินเกรงใจเขา” เป็นคำพูดติดปากที่ปู่จะพูดอยู่เสมอ ตอนหนึ่งที่พิธีกรเขาถามว่ากลัวอดไหม ปู่บอกว่าไม่กลัว ถึงจะไม่กินก็กิน ไม่ซื้อก็อด ไม่ซื้อใคร เกรงใจคนอื่นเขา”

วัยรุ่นวัย 19 ปี คนหนึ่งกล่าวว่า จำประโยคเด็ดของปู่เย็นที่ว่า คนเรา 10 คน ก็ 10 ใจ เราไม่รู้หรือว่าเขาคิดอย่างไร สู้ทำเองเลยดีกว่า มันเป็นประโยคสอนใจที่ดีจริง ๆ ซึ่งตอนแรกตนไม่ได้ตั้งใจดู แต่แม่เรียกให้ดู พอได้ดูแล้วชอบมาก ๆ ปู่เป็นคนไม่โลภ ซื่อเกรงใจ ไม่เอาเปรียบใคร อยู่แบบพอเพียง อยากให้เด็กยุคนี้ที่ชอบใช้ชีวิตไร้สาระ หวังแต่สบายได้ดูกันเยอะ ๆ เพราะสมัยนี้พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนลูก มัวแต่หาเงินคิดถึงที่ปู่เย็นพูดว่า “เงินนะ ตายไปก็เอาไปไม่ได้”

“ถ้าเด็กไทยมีความคิดเหมือน ปู่เย็น คงจะดี ปู่เย็นเป็นคนแก่ที่ไม่งอมืองอเท้า ไม่ขอใคร ทำอะไรก็ทำด้วยตัวเองตลอด ชอบคนแก่แบบนี้ ผมจะเอาชีวิตของปู่เย็นเป็นแบบอย่างในด้านความเป็นอยู่แบบสมถะ รู้จักพอ และรู้จักประมาณตน ขอคุณปู่เย็นที่ทำให้คนไทยได้รู้จักอะไรมากขึ้น”

ดัดแปลงจาก “ข้อคิดจากชีวิตปู่เย็น”

<http://www.artsmen.net>

ตอบคำถามเป็นภาษาไทย

ข้อสอบตอนที่ 1

ข้อ 1

ให้นักเรียนสรุปใจความจากบทความทั้งสองบทความเข้าด้วยกัน โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมใน 3 ประเด็น คือ

- ประวัติของปู่เย็น
- ความสำเร็จของท่าน
- ข้อคิดจากชีวิตปู่เย็น

หมายเหตุ

- ใช้ข้อมูลจากบทความทั้งสองบทความเข้าด้วยกัน
- ห้ามเขียนเรียงความ
- ห้ามสอดแทรกความคิดเห็นของนักเรียนลงไปในงานนี้
- ใช้ถ้อยคำหรือสำนวนของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เนื้อหาที่ยกมาจากบทความต้องนำมาเรียบเรียงเป็นคำพูดของนักเรียนเอง
- เรียงลำดับประเด็นตามที่เห็นสมควร
- สรุปประมาณครึ่งหน้า ถึง หนึ่งหน้า โดยไม่เว้นบรรทัด ขึ้นอยู่กับขนาดลายมือ

[20]

ข้อ 2

เนื่องใน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้นักเรียนเขียนบทความลงในวารสารของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยแนะนำ ปู่เย็น ให้เพื่อน ๆ ทราบ

- ใช้ข้อมูลจากบทความทั้งสองบทความ
- เรียบเรียงด้วยภาษาของตัวเอง
- เขียนให้น่าประทับใจ ชัดเจน ให้ผู้อ่านรู้สึกได้
- เขียนให้ได้ความยาวโดยไม่เว้นบรรทัด ประมาณหนึ่งหน้า ขึ้นอยู่กับขนาดลายมือ

[20]

ข้อสอบตอนที่ 2



1. หมู่เกาะสิมิลัน

หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะเล็ก ๆ ในทะเลอันดามัน มีทั้งหมด 9 เกาะ เรียงลำดับจากเหนือมาใต้ ได้แก่ เกาะหุยง เกาะปายัง เกาะปาหยัน เกาะเมียง เกาะปายู เกาะหัวกะโหลก เกาะสิมิลัน และเกาะบางู โดยหมู่เกาะเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความงาม ทั้งบนบกและใต้น้ำที่ยังคงความสมบูรณ์ของท้องทะเล สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก มีปะการังที่มีสีสันสวยงามหลากชนิด ปลาหลากสีและหายากทั้งนี้ เกาะสิมิลัน หรือ เกาะแปด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน ลักษณะอ่าวเป็นรูปโค้งเหมือนเกือกม้า มีหาดทรายขาวละเอียดเนียนนุ่มน้ำทะเลใสสะอาด ใต้ทะเล มีปะการังสวยงามหลายชนิด และมีปลาประเภทต่าง ๆ ที่มีสีสันสวยงามมากมาย เป็นเกาะที่สามารถดำน้ำทั้งน้ำลึกและน้ำตื้น ตอนบนที่ตรงกับแนวหาดมีหินรูปเรือใบ ซึ่งเป็นจุดชมวิวยอดนิยมที่จะมองเห็นความสวยงามของท้องทะเลได้กว้างไกล ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่น้ำตื้นที่ใสมากที่สุด ส่วนเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน เป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีคลื่นลมแรงเป็นอันตรายต่อการเดินเรือและทางอุทยานฯ จะประกาศปิดเกาะในเดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติทุกปี



2. หมู่เกาะพีพี

หมู่เกาะพีพี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองกระบี่ 42 กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะกลางทะเล ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ซึ่งประกอบด้วยเกาะ 6 เกาะ คือ เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ เกาะบิตะนอก และเกาะบิตะใน ถือเป็นอัญมณีเลอค่าแห่งทะเลอันดามัน ที่โด่งดังติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก ด้วยความงดงามของริ้วอ่าวคู่ของอ่าวต้นไทร และอ่าวโล๊ะดาลัมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ บวกกับทะเลในสีเขียวมรกตสวยใสที่โอบล้อมหาดทรายขาวนวลละเอียดราวแป้งของ "อ่าวมาหยา" พร้อมแนวปะการังและสรรพชีวิตหลากสีสันนานาพันธุ์ในโลกใต้ทะเล สิ่งเหล่านี้คือแม่เหล็กที่ดึงดูดให้นักเดินทางนับล้านชีวิตจากทั่วทุกมุมโลก หลังไหลมายังหมู่เกาะเล็ก ๆ แห่งนี้ เพื่อจะมาเยี่ยมชมและสัมผัสให้เห็นกับตาตัวเอง จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเกาะที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และได้อาวยาว...มรกตแห่งอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี



3. เกาะตาชัย

เกาะตาชัย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ถูกพบครั้งแรกโดยชายที่ชื่อ ตาชัย ทำให้ตั้งชื่อเกาะตามคนค้นพบ ว่า เกาะตาชัย ช่วงเวลาที่เกาะตาชัยยังงดงามที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน จากนั้นเกาะตาชัยจะปิด 6 เดือน เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟู สำหรับจุดเด่นที่ทำให้เกาะตาชัยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใคร ๆ ก็อยากเดินทางไปชื่นชม คือ ชายหาดทรายขาวเม็ดละเอียด นุ่มนวล ที่มีความยาวทอดตัวขนานไปกับผืนน้ำประมาณ 700 เมตร และการเดินป่าเข้าไปดู ปูไก่ ปูน้ำจืดที่ขอบอ่าวอยู่ตามธารน้ำ มีลำตัวสีแดงสด มีก้ามสีดาเหลืองน่ายิ่ง เวลาร่องจะมีเสียงคล้ายไก่ ชอบออกหากินในช่วงกลางคืน รวมถึงเป็นจุดดำน้ำดูปะการังที่ทอดตัวยาวขนานกับชายหาดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย

<http://travel.kapook.com>

ข้อสอบตอนที่ 2

ข้อ 3 สมมติว่าเพื่อนของนักเรียนซึ่งอยู่ต่างประเทศ อยากมาเที่ยวเกาะที่สวยงามในเมืองไทย ให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อน และแนะนำเกาะทั้งสามนี้ให้เพื่อนทราบ

- ใช้ข้อมูลอ้างอิงถึงเกาะทั้งสาม
- เขียนจดหมาย
- เขียนโน้มน้าวใจ เชิญชวนให้เพื่อนคล้อยตามอยากไปเที่ยวเกาะใดเกาะหนึ่ง ไม่ใช่อยากไปเที่ยวทั้งหมดทุกเกาะ
- เขียนด้วยจินตนาการ ให้น่าสนใจ ด้วยสำนวนภาษาและถ้อยคำของตัวเอง
- เขียนให้ได้ความยาวโดยไม่เว้นบรรทัดประมาณ หนึ่งหน้า ขึ้นอยู่กับขนาดลายมือ

[20]

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge International Examinations Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cie.org.uk after the live examination series.

Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.